



ประกาศโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
ฉบับที่ 4

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะศึกษาศาสตร์ ได้กำหนดมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ รวมทั้งประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 2/2564 ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2564 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 3 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปแล้วนั้น

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ได้ดำเนินการตามกระบวนการกำกับ ติดตามผล และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของโรงเรียนสาธิตฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงกำหนดมาตรการในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

1. แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน

1.1 ให้อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบทุกรายวิชา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กำหนดวิธีการเลือกสื่อประกอบการสอนและช่องทางการสอนแบบออนไลน์ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความพร้อมและประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลัก โดยแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้า อาจารย์ผู้สอนสามารถติดต่อเพื่อลงเวลาจองห้องทำการสอนออนไลน์เพื่อบันทึกวีดิทัศน์การสอน ที่หน่วยบริการการศึกษาและส่งเสริมวิชาชีพครูฯ (ทะเลเบียน) ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่โรงเรียนสาธิตฯ จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ โปรดติดตามแนวทางการปฏิบัติเป็นระยะ ๆ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาด

1.2 สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป กำหนดให้ทุกรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โดยพิจารณาเลือกใช้ช่องทางการสอน วิธีการ หรือ เครื่องมือตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรที่สถานศึกษา กำหนด และเกิดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สูงสุด โดยกำหนดให้ใช้ตารางการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เดิม) ตามที่ประกาศใช้เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

1.3 เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลงจนสามารถจัดการเรียนการสอนในระบบปกติ (Onsite) ได้ ขอให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมตามตารางเรียน หรือนัดหมายเพิ่มเติมช่วงเวลาอื่นตามความเหมาะสมเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ครบถ้วนตามองค์ประกอบด้านความรู้ (K) ทักษะ (P) และคุณลักษณะ (A) และให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตร

สถานศึกษากำหนด (แจ้งกำหนดวันเวลาในตารางเรียนได้ที่ คุณจารุวรรณ มีใจดี หน่วยบริการการศึกษาและส่งเสริมวิชาชีพครู (ทะเบียน)) ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาด

1.4 แนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา ขอให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านถือปฏิบัติตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ยืดหยุ่นได้ เหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2. แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าชั้นเรียนรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยใช้ตารางเรียนฉบับเดิม ที่โรงเรียนสาธิตฯ ประกาศใช้เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ แนวปฏิบัติและมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านอื่น ๆ ขอให้ถือปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนสาธิตฯ ที่ประกาศให้ทราบไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564



(อาจารย์ดวงนภา ศรีนันทวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา)